



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรับสมัครในระหว่างวันที่
๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวศุภิสรา บุญมา	
๐๐๒	นายกฤษณ์ภูฏ์ กุศลธวัชลาภ	
๐๐๓	นางสาวลัดดาวัลย์ ไผ่ศิริ	
๐๐๔	นายอนุชิต เกิดเปี่ยม	
๐๐๕	นายกิติ นวลอินทร์	
๐๐๖	นางสาวธนพร อิศเรนทร์	
๐๐๗	นายศิววัฒน์ รัตนพรประดิษฐ์	
๐๐๘	นายพีรภัทร อยู่กลาง	
๐๐๙	นางสาวนภาพร โพธิ์จันทร์	
๐๑๐	นายมนต์ณัฐ ขาวสุทธิ	
๐๑๑	นางสาวนิธินาฏ จันทร์โคตร	
๐๑๒	นางสาวอรทัย สุขขาว	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖

/ค) ระเบียบ.....

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพุดิตน เป็นสุภาพชน ทั้งนี้ ห้ามสวมเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็กเก็ต กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ รองเท้าเข้าห้องสอบ

๒. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

๓. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

๔. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (ฉบับจริง) ไปในวันคัดเลือกเพื่อใช้แสดงว่าเป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นกับผู้เข้ารับการคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๕. หลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) และมีผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบ

๖. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๗. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

ง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางเว็บไซต์ <http://personnel.obec.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวจรรณี บุรุษชาติ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ข้าราชการและบุคลากรสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน